

เซ็นทาราฉลองครบรอบ 36 ปี

เซ็นทาราฉลองครบรอบ 36 ปีแห่งความภาคภูมิใจ จัดแคมเปญ 36 วันแห่งการขอบคุณลูกค้า

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ฉลองครบรอบ 36 ปี ด้วยการจัดแคมเปญยิ่งใหญ่เอาใจลูกค้าต่อเนื่อง 36 วัน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกและเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์ในปีที่ 36

36 ปีที่แล้วโครงการพัฒนาห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในนามเซ็นทรัล พลาซ่า ในพื้นที่ย่านชานเมืองบนถนนลาดพร้าวนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกที่อยู่ภายใต้การบริหารงานด้านธุรกิจโรงแรมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยการลงทุนในครั้งนั้นถือเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จากโรงแรมแห่งแรกบนถนนลาดพร้าว เซ็นทาราได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน มีโรงแรมในเครือถึง 70 แห่ง ภายใต้อัฒจันทร์ 6 แบริดจ์ ตั้งอยู่ใน 12 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นในระดับสากล โดยจะเพิ่มจำนวนโรงแรมและรายได้ขึ้นเป็นสองเท่าภายในปีพ.ศ. 2565

เซ็นทาราเปิดตัวข้อเสนอสุดพิเศษต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ของแบรนด์ต่อเนื่อง 36 วัน ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นห้องพัก อาหารและบริการราคาสุดคุ้ม หรือการจับรางวัลต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้รหัสตัวเลขพิเศษ “36” ทั้งสิ้น โดยลูกค้าสามารถติดตามเซ็นทาราในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษในครั้งนี้ได้ อาทิ

สำรองห้องพักคืนที่ 3 ในราคาเพียง 36 บาท – ตลอดช่วงระยะเวลา 36 วัน (ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้ในราคาเพียง 36 บาทเท่านั้น ถือเป็นข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่ทำการจองห้องพักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป และสามารถใช้ได้กับการจองในทุกโรงแรมและรีสอร์ทเซ็นทาราทั่วโลก รวมถึงโรงแรมหรูระดับห้าดาวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรีสอร์ทที่มัลติพัสต์ด้วยเช่นกัน

บัตรกำนัลห้องพักออนไลน์ – ลูกค้าสามารถจองห้องพักที่เซ็นทาราได้ในราคาเพียง 3,600 บาทต่อคืนในช่วงเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562 เพื่อเข้าพักในห้องพักที่มีมูลค่าสูงกว่า 4,500 บาท ได้ และสามารถเข้าพักได้ถึง 31 ตุลาคม 2562

โบนัสเครดิตเงินสด มูลค่า 3,600 บาท หรือ มากกว่า! – ในโอกาสฉลองครบรอบ 36 ปี เซ็นทาราจะทำให้การเข้าพักของคุณพิเศษยิ่งขึ้น ลูกค้าที่ซื้อเครดิตมูลค่า 3,600 บาท ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2562 จะได้รับโบนัสสามารถนำไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าในโรงแรมที่มีมูลค่าถึง 5,500 บาทได้ โดยยังสามารถใช้เครดิตดังกล่าว สำหรับสปา การรับประทานอาหารที่โรงแรม และอีกมากมาย

ไลน์คูปอง “โปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 36 บาท และ 360 บาท” – สำหรับเครื่องดื่ม ของว่าง หรืออาหารราคาพิเศษ เพียงซื้อคูปองดังกล่าวในระยะเวลา 36 วัน เซ็นทาราจะเผยส่วนลดสุดพิเศษสำหรับอาหารและเครื่องดื่มตามเมนูที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์บนช่องทางไลน์แอฟพลิเคชัน โดยลูกค้าสามารถอิมมอร์รอยกับขนมเบเกอรี่ กาแฟ และของ

ว่างเมนูต่างๆ ได้ในราคาเพียง 36 บาท หรือผ่อนคลายกับคอร์สนวด 40 นาที ที่สปา เซ็นทารี ได้ในราคาเพียง 360 บาท

การแข่งขันประกวดภาพ “10 Year Travel in Style Challenge” - เปรียบเทียบภาพท่องเที่ยวของคุณในปัจจุบันนี้ กับเมื่อ 10 ปีหรือ 36 ปีที่แล้ว ด้วยแฮชแท็ก #36CentaraThrowback โดยเซ็นทาราจะแจกทั้งหมด 36 รางวัล ซึ่งมีรางวัลใหญ่ที่สุด คือ ที่พัก 5 คืน ที่เซ็นทารา ราสฟูจิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ซึ่งรวมการเดินทางจากสนามบินไป ภายในมัลดีฟส์ไปยังที่พัก

สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน – สำหรับการแข่งขันประกวดภาพ “10 Year Travel in Style Challenge” ผู้ชนะที่เป็นสมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน จะได้รับรางวัลมากขึ้นอีกต่อ โดยจะได้รับคะแนนสะสม เพิ่มอีก 3,600 คะแนน นอกจากนี้ เซ็นทารายังมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน ด้วยการให้คะแนน 6,363 คะแนนก็สามารถแลกห้องพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแห่งใดแห่งหนึ่ง (ในระยะเวลาที่จำกัด) ได้ฟรี

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ลูกค้ำที่เข้าพักที่เซ็นทาราในช่วงการฉลองครบรอบ 36 ปี จะได้มีโอกาสจับฉลากของรางวัล ต่างๆ อีกมากมายเมื่อเช็คอินที่โรงแรม อาทิ สปาพริทแมนท์ ไวน์ เค้ก และส่วนลดต่างๆ

ตั้งแต่เซ็นทาราเริ่มดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อ 36 ปีที่แล้ว เซ็นทาราได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำ ด้วยเอกลักษณ์การบริการพร้อมไมตรีจิตแบบไทย ที่พักมาตรฐานระดับโลก และสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับ ทั้งนี้ ด้วยการเติบโตของแบรนด์ต่างๆ ภายในเครือ เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะสร้างช่วงเวลาแห่งความ ตื่นเต้นด้วยการเติบโตธุรกิจเป็น 2 เท่า ภายในปี 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นฉลองครบรอบ 36 ปี และข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้ ที่ <http://36.centarahotels.com>